

UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 563 /SXD-QLXD

V/v phát triển sản xuất các sản phẩm gạch không nung trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thái Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2011

Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Ngày 28/4/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 567/QĐ-TTg về việc Phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020. Chương trình này đặt ra mục tiêu phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung đạt tỷ lệ 20-25% vào năm 2015, 30-40% vào năm 2020, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công. Đồng thời, từ năm 2011 các công trình nhà cao tầng (từ 9 tầng trở lên) sử dụng tối thiểu 30% vật liệu xây không nung loại nhẹ (khối lượng thể tích không lớn hơn 1.000kg/m³) trong tổng số vật liệu xây dựng; khuyến khích các công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung khác có độ rỗng lớn hơn 30% và vật liệu xây không nung loại nhẹ. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất và kinh doanh vật liệu xây không nung. Ngoài các chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi và hỗ trợ khác theo các quy định hiện hành, các dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên được hưởng ưu đãi như đối với các dự án thuộc chương trình cơ khí trọng điểm.

Nội dung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh về việc Xóa bỏ sản xuất gạch đất nung bằng lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũng phù hợp với những Mục tiêu của Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 của Chính phủ. Theo đó đến năm năm 2015 tỷ lệ gạch không nung trên địa bàn tỉnh khoảng 20% và đến năm 2020 là 30% trên tổng sản lượng vật liệu xây trong tỉnh, hạn chế và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn sản xuất gạch đất nung bằng lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tuy nhiên, trong thời gian qua sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh Thái Bình vẫn ở mức độ thấp, trình độ công nghệ chưa cao chưa tương xứng với những lợi thế sẵn có và sự khuyến khích của Nhà nước.

Trong những năm tới, khi nhà máy nhiệt điện Mỹ Lộc đi vào hoạt động, Thái Bình sẽ đứng trước những cơ hội lớn để phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng đặc biệt là các sản phẩm gạch không nung. Với lượng tro thải hàng năm khoảng 1.731.309 tấn/năm, tro xỉ nhiệt điện sẽ là nguồn nguyên liệu vô tận để sản xuất các sản phẩm gạch không nung phổ biến như gạch xi măng -

cốt liệu (gạch Block) và một số sản phẩm gạch không nung công nghệ cao như gạch bê tông khí chưng áp, gạch bê tông bọt v.v...

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng cũng đang tiến hành soát xét, hoàn chỉnh và sẽ ban hành trong thời gian tới hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, các quy trình, quy phạm, hướng dẫn thi công và các định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung, tạo điều kiện đưa vật liệu xây dựng không nung vào công trình ngay từ khâu thiết kế và lập dự án.

Để thực hiện tốt Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời đưa “Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình đến năm 2020” và Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND tỉnh vào thực tế, với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng đề nghị:

- Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, đề ra các phương án đầu tư sản xuất các sản phẩm vật liệu không nung trong giai đoạn hiện nay và định hướng cho những năm sắp tới phù hợp theo quy hoạch được duyệt, ưu tiên đầu tư các sản phẩm gạch không nung được sản xuất với công nghệ cao, tỷ trọng nhẹ tận dụng được lượng lớn tro xỉ thải của nhà máy nhiệt điện;

- Các cơ sở đã và đang xuất gạch đất sét nung bằng thủ công, tích cực nghiên cứu chuyển đổi sang sản xuất gạch không nung để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động; hạn chế đầu tư sản xuất với quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu gây khó khăn cho công tác quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất và lưu thông trên thị trường.

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh; phối hợp với các sở ban ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; khuyến khích các đơn vị đầu tư phát triển sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gạch không nung trên địa bàn.

Nhận được công văn này, đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sản xuất xem xét nghiên cứu, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Như trên;

- Lưu: VT, QLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Hiến